

นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

– ความรักในกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งของชาวนิวซีแลนด์ผลักดันให้เกิดการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกถึงสองงานด้วยกัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่เกาะใต้ในปีนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน จะผ่านจุดที่ถือว่างดงามที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์หลายแห่ง

ในเดือนเมษายนนี้ ดินแดนน้ำแข็งสุดมหัศจรรย์ในอุทยานแห่งชาติ เม้าท์คูก จะเป็นเจ้าภาพจัด **การแข่งขันวิ่งมาราธอนเอโอรากิ เม้าท์คูก** กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้ทดสอบพลังกำลังและความอดทนในการวิ่งมาราธอน ฮาฟมาราธอน และการวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร เอโอรากิ เม้าท์คูก ตั้งอยู่ในเกาะใต้ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ บริเวณนี้มีภูมิประเทศที่หลากหลาย โดยเส้นทางแข่งขันจะผ่านแนวชายฝั่งของทะเลสาบปูกาคิ สถานีเกลดนแทนเนอร์ซึ่งเป็นฟาร์มแกะในที่ราบสูงแถบชนบท ก่อนสิ้นสุดที่หมู่บ้านอัลไพน์เอโอรากิ เม้าท์คูก

การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นการอุ่นเครื่อง เพื่อพบกับ**การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ ควีนส์ทาวน์** ซึ่งเป็นการแข่งขันในเส้นทางที่มีทัศนียภาพอันงดงามอีกรายการหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ โดยรายการนี้จะประกอบด้วย พูลมาราธอน (42 กิโลเมตร) ฮาฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) การแข่งขันวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่งระยะสั้น 3 กิโลเมตร เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวได้ร่วมสนุก

เส้นทางวิ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะผ่านบริเวณที่มีทัศนียภาพงดงามตระการตา อาทิ เทือกเขาคราวน์ และเทือกเขารีมาร์คเอเบิลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้เข้าแข่งขันจะวิ่งผ่านบริเวณทะเลสาบของเมืองควีนส์ทาวน์ แหล่งเหมืองทองอันรุ่งเรืองในอดีตอย่างเมืองแอร์โรวทาวน์ และเส้นทางแม่น้ำแอร์โรว ทะเลสาบเฮย์ส อันเป็นบริเวณที่มีนก Australasian crested grebe ซึ่งเป็นนกสายพันธุ์ที่ดำน้ำได้อาศัยอยู่ ผ่านแม่น้ำซ็อดโอเวอร์และวาคาติปู สวนควีนส์ทาวน์ ก่อนเข้าสู่เส้นชัยที่ใจกลางเมือง

มิสมิชา แมนนิกซ์-โอปี ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกที่มาร่วมการแข่งขันการวิ่งมาราธอนทั้งสองรายการนี้ โดย

การแข่งขันทั้งสองรายการ ล้วนมีเส้นทางที่ทำนายผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากเนื่องจากเส้นทางการบินต้องผ่าน ภูมิภาคที่หลากหลาย มีทั้งเส้นทางในป่า และบนถนน ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่งดงาม”

การแข่งขันมาราธอนทั้งสองรายการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นิวซีแลนด์จะจัดขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้า

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคมนี้ นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟพีจีเอ โอเพ่น อีกครั้ง การแข่งขันประจำปีครั้งนี้จะจัดขึ้นที่เดอะ ฮิลล์ แอนด์ มิลล์บรู๊ค สนามกอล์ฟระดับโลกใน คเวินส์ทาวน์ โดยเป็นการแข่งขันแบบ Pro-Am ที่มีทั้งนักกอล์ฟมืออาชีพและมือสมัครเล่นเข้าร่วมรายการ

กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสีสันของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนิวซีแลนด์ และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องสำหรับการจัดการแข่งขันคริกเก็ต เวิลด์ คัพ และฟุตบอล FIFA U-20 เวิลด์ คัพ ในปี 2558

การแข่งขัน ICC คริกเก็ต เวิลด์ คัพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม โดยมีการแข่งขัน ทั้งหมด 49 แมตช์ ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันที่ประเทศเจ้าภาพร่วมอย่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลียโดยเท่าเทียมกัน โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยคาดว่าจะมีผู้ชมประมาณสองพันล้านคนทั่วโลก

ประเทศที่ร่วมแข่งขันทั้งหมดจะได้ลงเล่นในประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แมตช์สำคัญๆ เช่น แมตช์เปิดงาน รอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ

มีการแข่งขันทั้งหมด 27 แมตช์จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะจัดขึ้นในเมืองต่างๆ ทั้ง 7 เมือง ได้แก่ อ็อคแลนด์ แฮมมิลตัน เนเปียร์ และเวลลิงตัน ในเกาะเหนือ เนลสัน ไคร้สต์เชิร์ช และดะนีดีน ในเกาะใต้

ไคร้สต์เชิร์ช จะเป็นสถานที่แข่งขันแมตช์เปิดงาน ซึ่งถือเป็นผลดีกับทีมชาตินิวซีแลนด์ ส่วนการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศหนึ่งแมตช์ จะจัดที่สนามกีฬาเวลลิงตันประจำภูมิภาค และอีเดน พาร์คใน อ็อคแลนด์ จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

ในเดือนพฤษภาคม นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอีกหนึ่งรายการ ได้แก่ **ฟุตบอล FIFA U-20 เวิลด์ คัพ** ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอล FIFA ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสองรองจากการแข่งขัน FIFA เวิลด์ คัพ ทีมชาย

การแข่งขันฟุตบอลระดับแนวหน้านี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมถึง 21 มิถุนายน และจะมีทีมชาติ ทั้งหมด 24 ทีมร่วมแข่งขัน 52 นัดในเมืองฟางาเร อ็อคแลนด์ แฮมมิลตัน นิวพลีมีธ และเวลลิงตันในเกาะเหนือ และไคร้สท์เชิร์ชและดะนีดินในเกาะใต้ ทีมตัวเต็งในรอบสุดท้ายได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา สเปน เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และอิตาลี

การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของดาวนักเตะชื่อดัง และคาดว่าจะมีแฟนบอลจากทั่วโลกบินมานิวซีแลนด์เพื่อร่วมชมร่วมเชียร์ทีมโปรดกว่า 7,000 คน

“กิจกรรมระดับนานาชาติเหล่านี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก และดึงดูดให้มีผู้มาเยี่ยมชมเยือนประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้น” มิสมิช่า แมนนิกซ์-โอปี้ กล่าวทิ้งท้าย

-จบ-

เผยแพร่โดยบริษัท จีเอชซี เอเชีย จำกัด ในนามของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (Tourism New Zealand)

ติดต่อฝ่ายสื่อสารมวลชน

สำหรับข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:

ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

คริสตินา ออเรอัส / ชิซาโตะ นิชियोริ

อีเมลล์: christina.aureus@ghcasia.com / chisato.nishiyori@ghcasia.com

โทร.: (65) 6438 4024

ประเทศไทย

ปิยะภัทร์ สุริยศักดิ์ / ชุตินันท์ คุณะดิลก

อีเมล: piyapatr.s@ghcasia.com / chutinun.g@ghcasia.com

โทร.: (66) 2357-1183